
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายไสว    สิงห์ทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 3.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 4. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ไม่มาประชุม 
 1. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ไปราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายสาโรจน์  รักงาม  รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 4. นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 5. นางระพีพร  สมสุข  รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 6. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

7. นางรุจี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 8. นายอโนทัย  นุ่นแก้ว  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 9. นางสาวภัสรา    ศรีโสภา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 10. นายณฐนน  ฐิติโฆสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 11. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ 
 12. นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 13. นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 14. นางสาวจิราภรณ ์ กลิ่นหอม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
 15. นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 16. นายเอกชัย  สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 17. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 18. นายมงคล  โคตรสีเมือง พนักงานจ้างฯ 
 19. นางเหมือนฝัน  ไพเราะประเสริฐ ประธานชุมชนนารายณ์เจริญ 
 20. นางสาวอรทิณ  แว่วสอน  ประธานชุมชนคนรุ่นใหม่ 
 21. นางศรีวรรณ  ปิ่นทอง  ประธานชุมชนคนรุ่นใหม่ 2 

22. นางนฤมล  คำพิมูล  ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทร 
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 23. นางนิตยา  พิชยมงคล คณะกรรมการชุมชนบ้านท่าน้ำ 
 

เริ่มประชุม  09.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน  
สภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่ านนายกเทศมนตรี  ท่ านรอง
นายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 วันนี้ เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี  พ.ศ. 2567  

โดยจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                            
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
และประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สถานธนานุบาล) 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  
ที่ได้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง อ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายไสว  สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ขออนุญาตไปราชการ อบรมจังหวัดชลบุรี จึงแจ้งที่ประชุมทราบครับ 
- ขอแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ เชิญแนะนำตัวครับ 

  
นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

- สวัสดีค่ะ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิราภรณ์  
กลิ่นหอม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี มาสังกัดท่ีกองคลัง เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สภาเทศบาลยินดีต้อนรับ ที่ได้มาร่วมปฏิบัติงานกัน ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่าน 
 ยึดหลักความถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอบคุณครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ
อะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ  
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง    7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง    8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์   9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม  10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  11. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 
6. นางศุภนุช  วะดี               

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 11 เสียง ครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
(สำนักปลัด) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งบริเวณพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีจำนวน 7 จุด เป็นเงิน 307,500.- 
บาท เพ่ือป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และเพ่ือเฝ้าระวัง 
การกระทำความผิด ตรวจจับการกระทำความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการ
ดำเนินคดีของสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) สำหรับติดตั้งบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
จำนวน 7 จุด เป็นเงิน 307,500.- บาท (-สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ จำนวน 7 ชุด ราคาชุดละ 
22,000.- บาท เป็นเงิน 154,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า  

2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)  

สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color)  

และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
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 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ Ipv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing)  
ที่ได้มาตรฐาน IP66 

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, 

IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card  

หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง  

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 

Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 

SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk)  

ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) Ipv4 และ Ipv6 ได ้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
รายการที่  1 ,2 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
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 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้าที่ 8 
ลำดับที่ 7 

3. ตู้เก็บอุปกรณ์กันน้ำภายนอก จำนวน 5 ใบ ราคาใบละ 3,000.- บาท เป็นเงิน 
15,000.- บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 440 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 610 มิลลิเมตร  

ความลึกไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร       
- ตู้แบบยึดผนังหรือแขวนลอย ป้องกันฝุ่นและน้ำได้ 
- มีฝา 1 ชั้น มีบานพับชนิดซ่อน และกุญแจล็อกชนิดกันน้ำ 
- หลังคาตู้ มีตะแกรงระบายอากาศ ใต้ตู้เป็นเหล็กมาตรฐานขนาด 1.6 มิลลิเมตร  

และ 2.0 มิลลิเมตร เคลือบผิวโดย Epoxy powder paint หรือ Hot DIP Galvanized 
4. สายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 8 C พร้อมอุปกรณ์ร่วมยึดสาย จำนวน 2,100 

เมตร ราคาเมตรละ 40.- บาท เป็นเงิน 84,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสายไฟเบอร์ออฟติก (สายกลม) 8 Core Single Mode (9/125) สำหรับใช้งานได้ 

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
- มีลวดสลิงแบบฟ่ันเกลียว(Stranded) ตลอดแนวสายรองรับแรงดึงไม่น้อยกว่า 45 

กิโลกรัม 
- วัสดุเปลือกหุ้ม LSZH (Low Smoke Zero Halogen) วัสดุไม่ลุกลามไฟและไม่มีควันพิษ  

ทนต่อสภาวะภายนอกได้ ภายใต้เปลือกหุ้มจะมีไฟเบอร์กลาสผสมเรซิน ไม่เป็นสนิม (FRP) 
ขนาบข้างตลอดตามความยาวสาย 

- รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ใช้ค่าแสง 1310-1625 nm (Single 
Mode) ทุกชนิด 

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 3,500.- บาท  
เป็นเงิน 17,500.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- อุปกรณ์ท่ีแปลงสัญญาณเครือข่ายจากสายใยแก้วนำแสงแบบ Single Mode  

เป็นสายสัญญาณแบบ UTP RJ45 
- สามารถรับส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode จำนวน 1 ช่อง 
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
(รายการที่ 3 - 5 ไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้าที่ 8 

ลำดับที่ 7 
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  

3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครือ่ง ราคาเครื่องละ 15,000.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ  (นิ้ว) 
- แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบล็คไลท์ LED TV 
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
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 - เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออ่ืนๆ 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2566 ของสำนัก

งบประมาณ) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้าที่ 8 

ลำดับที่ 7 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

307,500.- บาท (-สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วย 

นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ฯลฯ (หน้า 122) งบประมาณตั้งไว้ 
1,872,480.- บาท  มีงบประมาณคงเหลือ 1,777,240.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 
307,500.- บาท  

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 307,500.- บาท  
(-สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจาก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนารายณ์  มีนโยบายในการป้องกันความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และเพ่ือเฝ้าระวังการกระทำความผิด ตรวจจับการกระทำ
ความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีของสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล  
ประกอบกับประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ ได้ลงลายมือชื่อขอให้เทศบาลฯ สนับสนุน
ติดกล้องวงจรปิด จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง    7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง    8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์   9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม  10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  11. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 
6. นางศุภนุช  วะดี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)  
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองคลัง โดยมีหลักการ 
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบริหาร

ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,800.- บาท เป็นเงิน 2,800.- บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 65 x 100 เซนติเมตร 
- ปรับระดับสูง - ต่ำ 
- มีล้อหมุนได้ (เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสำนัก

งบประมาณจึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นไปตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
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 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,800.- บาท (-สองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
เงินเดือนพนักงาน มีงบประมาณตั้งไว้ 3,687,180. - บาท มีงบประมาณคงเหลือ 

3,581,100.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 2,800.- บาท 
รวมโอนลด จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800.- บาท (-สองพัน 

แปดร้อยบาทถ้วน-) 
เหตุผล 

เพ่ือรองรับการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบ
กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีวงเงินเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล ตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27  
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง    7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง    8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์   9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม  10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  11. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 
6. นางศุภนุช  วะดี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
และประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สถานธนานุบาล) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ และประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สถานธนานุบาล) เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ และประเภท ครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ แผนงาน 
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 2 ประเภท 2 รายการ เป็นเงิน 60,300. - 
บาท (-หกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ดังนี้ 
1. หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 

รายการ เป็นเงิน 24,000.- บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
1. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น ราคา 24,000.- บาท จำนวน 1 

เครื่อง เป็นเงิน 24,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจำนวนหัวพิมพไม่นอยกวา 24 เข็ม  
- มีความกว้างในการพิมพไมน่อยกวา 80 คอลัมน (Column)  
- มีความเร็วขณะพิมพรา่งความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ได้ไมน่อยกวา 400 

ตัวอักษรต่อวินาที  
- มีความละเอียดในการพิมพไมน่อยกวา 360x360 dpi  
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไมน่อยกวา 128 KB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จำนวนไม่นอยกวา 

1 ช่อง 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566) 
2. หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,300.- 

บาท (-สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-) 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู ราคา 36,300.- บาท 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,300.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู 
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

 



-11- 
 

 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา  

ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000.- บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500.- บาท 

(2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000.- บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000.- บาท 

(3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000.- บาท 

(จัดซื้อตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ณ ธันวาคม 
2566)  

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 2 ประเภท 2 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60,300.- บาท (-หกหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน-) 

โอนลด 
1. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล  
- งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร เพ่ือชำระค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยธนาคาร จากการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000. - บาท  
มีงบประมาณคงเหลือ 2,000,000.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 60,300.- บาท  

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,300.- บาท (-หกหม่ืน 
สามร้อยบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ สถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสถานธนานุบาลฯ  
ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบกับ 
มีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ และประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สถานธนานุบาล) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และประเภท ครุภัณฑ์
สำนักงาน (สถานธนานุบาล) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง    7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง    8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์   9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม  10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  11. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 
6. นางศุภนุช  วะดี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ และประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สถานธนานุบาล) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  

ที่ได้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2567 ที่ได้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ได้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ของกองคลัง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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 หลักการ 
กองคลัง เทศบาลตำบลลำนารายณ์  ได้ ขออนุมัติกัน เงินกรณี ยั งมิ ได้ก่อหนี้ ผูกพัน  

ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
เมื่อคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 
พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 24,000.- บาท เป็นเงิน 72,000.- บาท (-เจ็ดหมื่น 
สองพันบาทถ้วน-) สำหรับใช้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล งานการเงินและบัญชี และงาน
พัสดุและทรัพย์สิน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกวา 6 แกนหลัก (6  core) และ 12  

แกนเสมือน (12  Thread) และมี เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต องใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่นอยกวา 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่นอยกวา 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไมน่้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก 
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่นอยกวา 2 GB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอยกวา 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอยกวา 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอยกวา 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่นอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 
และหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม 2564 
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 2. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ     
16,000.- บาท เป็นเงิน 16,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) สำหรับใช้ปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเทศบาล งานการเงินและบัญชี 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมน่อยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่นอยกวา 20 หน้าต่อนาท ี(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสำหรับกระดาษ A4 ไมน่อยกวา 20 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอยกวา 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่นอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไมน่อยกวา 99 สำเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไม่นอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกวา จำนวน ไม่นอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผ่านเครือข่ายไรสาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 

- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไม่นอยกวา 250 แผ่น 
- สามารถใชได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 
และหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/  ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม 2564 

3. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2 ,500.- บาท  
เป็นเงิน 2 ,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน -) สำหรับใช้ปฏิบัติงานของพนักงาน  
งานพัสดุและทรัพย์สิน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไม่นอยกวา 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟาได้ไม่นอยกวา 15 นาที 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 
และหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม 2564 
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 4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก      
แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 4,200.- บาท เป็นเงิน 12,600.- บาท สำหรับใช้ปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเทศบาล งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและทรัพย์สิน  

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 
และหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม 2564  

5. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด ราคา
ชุดละ 11,000.- บาท เป็นเงิน 33 ,000.- บาท (-สามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) สำหรับ 
ใช้ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและทรัพย์สิน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีโปรแกรมสำหรับประมวลคำหรือระบบจัดเตรียมเอกสาร  
- มีโปรแกรมสำหรับประเภทตารางการคำนวณ  
- มีโปรแกรมสำหรับประเภทการนำเสนอข้อมูล 
- มีโปรแกรมสำหรับบริการจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)  
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 -2570 เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 
และหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808 .2/ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม 2564 

จำนวน 1 แผนงาน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,100.- บาท (-หนึ่งแสนสาม
หม่ืนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 

จากเดิมจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 

เหตุผล 
เพ่ือการดำเนินการจัดซื้อรายการดังกล่าวถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน  
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ  
จากผู้มีอำนาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2567 ที่ได้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ได้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง    7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง    8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์   9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม  10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  11. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 
6. นางศุภนุช  วะดี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี  
พ.ศ. 2567 ที่ได้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 

  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืน ๆ 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา 
จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันมีเรื่องนำเสนอคณะผู้บริหาร 3 เรื่อง 
1. เรื่องฝาท่อระบายน้ำ เนื่องจากเทศบาลฯได้ดำเนินการนำรถดูดโคลนไปดูดโคลนในเขต
เทศบาลฯหลายจุดด้วยกัน มีการงัดฝาท่อระบายน้ำขึ้นมาเพ่ือทำการดูดโคลนจึงทำให้ฝาท่อ
ระบายน้ำชำรุดเสียหาย ปัจจุบันได้ตั้งกรวยจราจรป้องกันเหตุเบื้องต้น ได้รับการประสาน  
จากประชาชนที่มีฝาท่ออยู่บริเวณหน้าบ้าน อยากให้ทางคณะผู้บริหารได้เร่งดำเนินการ
ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำคืนสู่สภาพเดิม 
2. เรื่องถนนในเขตเทศบาลฯ มีการชำรุดอยู่หลายเส้นทาง อยากจะนำเรียนทางคณะผู้บริหาร
ให้ทางกองช่างได้สำรวจถนนที่ชำรุด เช่น บริเวณข้างซอยอู่ประสาท หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ 
และบริเวณร้านมิกซ์หมูชั่งกิโล ถนนบริเวณนั้นมีการทรุดตัวหลายจุดด้วยกัน อยากให้ทาง 
กองช่างสำรวจและปรับปรุงซ่อมแซม 
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 3. อยากสอบถามทางคณะผู้บริหารเรื่องต้นไม้ที่ เทศบาลฯได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
หน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ในการปรับปรุงมีการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นรวงผึ้ง จากการสังเกต
ในปัจจุบันต้นรวงผึ้งที่ปลูกบริเวณดังกล่าวน่าจะตายแล้ว ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารได้ตรวจสอบ
สัญญาหรือว่ามีการแก้ไขอย่างไร อยากให้ทางผู้บริหารชี้แจงด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
กระผมนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีเรื่องที่จะนำเสนอ ดังนี้ 
1. เสียงตามสาย ขอขอบคุณเทศบาลฯ ที่พยายามบริหารงานต่างๆให้ประชาชนรับทราบ  
โดยการปรับปรุงปรุงเสียงตามสาย เมื่อวันก่อนมีเจ้าหน้าที่ ได้ติดตั้ งสายบริเวณซอย  
สุระนารายณ์ 28 ทราบว่าคุณอัญญาณี รู้การนา เป็นผู้แจ้งให้ทางเทศบาลฯได้ติดตั้งเสียง 
ตามสาย ขอบคุณเทศบาลฯที่ได้ปรับปรุงเสียงตามสายเพ่ือแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. เรื่องปัญหามลพิษ มีประชาชนในเขตเทศบาลฯได้ร้องเรียนเรื่องการเผาขยะในเขตเทศบาลฯ  
ในหลายจุดด้วยกัน อยากทราบว่าเทศบาลฯจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องควันการเผา
ขยะในเขตเทศบาลฯอย่างไร ผมว่าน่าจะมีการออกเทศบัญญัติของเทศบาลห้ามเผาขยะ 
ในเขตเทศบาลฯ อยากขอความร่วมมือกับชุมชนต่างๆได้ช่วยดูแลเกี่ยวกับการเผาขยะ 
ในแต่ละชุมชนด้วย  
3. ปัญหาเรื่องคนเก็บขยะ เมื่อมาคุ้ยขยะแล้วไม่เก็บเข้าถังขยะให้เรียบร้อย จึงทำให้เกิดปัญหา
ว่าคนจัดเก็บขยะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะรวบรวมทำความสะอาดบริเวณรอบถังขยะ อยากให้
ทางเทศบาลฯช่วยแจ้งหรือเชิญคนเก็บขยะมาประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
4. เรื่องการจัดกิจกรรมชุมชน มีประชาชนร้องเรียนการจัดกิจกรรมบริเวณสนามกีฬา  
บางครั้งใช้เวลาค่อนข้างดึกเกินไปไม่กำหนดเวลาที่แน่นอน มีปัญหารบกวนประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณนั้น  
5. ปัญหาเรื่องท่อรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง เป็นปัญหาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลฯ
เช่นกัน อยากให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหาทางแก้ไขได้อย่างไร 
6. ปัญหาสุนัขจรจัด อยากให้เชิญกลุ่มผู้ใจบุญที่ให้อาหารสุนัขตามซอยต่างๆมาพูดคุยหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหา หรือผู้ที่เลี้ยงสุนัขไม่ให้ปล่อยสุนัขรบกวนประชาชนที่สัญจรไปมาโดนสุนัข
ไล่กัด อยากให้มีการลงทะเบียนสุนัข  
7. เมื่อช่วงวันเข้าพรรษาผมได้แจ้งว่าผมในฐานะตัวแทนเทศบาลฯอยากช่วยส่งเสริมเรื่อง
การศึกษาของประชาชน ผมได้ไปสอนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ มีพระและเณร
เรียน 9 – 10 รูป ผมจะสอนถึงสิ้นปีนี้ ฝากบุญมายังพ่ีน้องประชาชนด้วย ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
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นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันได้รับเรื่องจากนักกีฬาเปตอง  
ตามที่ฝ่ายบริหารได้ไปสำรวจแล้วจะจัดทำสนามเปตองให้กับกลุ่มนักกีฬาเปตอง บริเวณที่ไป
สำรวจนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขัง หากเทศบาลฯยังไม่ได้ดำเนินการอะไร 
จึงเสนอว่าขอเปลี่ยนไปบริเวณติดกับเครื่องออกกำลังกายของหมู่บ้าน อยากฝากทางฝ่าย
บริหารช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มีผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอตอบข้อซักถามจากท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- เรื่องฝาท่อระบายน้ำ ทางช่างได้ไปสำรวจและกำลังดำเนินการอยู่ การทำท่อต้องมีระบบ  
การวางแผน ส่วนไหนที่เป็นฝาเหล็กได้ ทางกองช่างจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด 
- ถนนที่ ชำรุด  ซอยอู่ประสาท หมู่  1  ตำบลชัยนารายณ์  กับบริ เวณมิกซ์หมูชั่ งกิ โล  
จะมอบหมายให้กองช่างลงไปบริหารจัดการให้ กองช่างได้สั่งยางมะตอยแล้ว ทางผู้บริหาร  
จะกำชับทางกองช่างอีกครั้งหนึ่ง 
- ต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล มีสัญญากับผู้รับจ้างอยู่ถ้าต้นไม้ตาย 
ต้องเปลี่ยนให้เทศบาลฯ 
- ตอบข้อซักถามจากท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
- เสียงตามสายซอยสุระนารายณ์ 28 เทศบาลฯได้ไปตรวจสอบและติดตั้งให้แล้ว เดินสาย 
ติดลำโพงให้ใหม่ แต่จะถามผู้ติดตั้งให้ว่าดำเนินการเรียบร้อยหรือยัง  
- เรื่องการเผาขยะ เผาถ่าน ให้ชุมชนแจ้งมาที่เทศบาลฯได้เลยครับ ถ้าได้รับแจ้งจะส่งเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข ประสานทางอำเภอชัยบาดาล และกรรมชุมชน ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบ  
หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีการเผา ทางเทศบาลและอำเภอชัยบาดาลจะสั่งระงับไม่ให้  
มีการเผาบริเวณนั้น 
- คนเก็บขยะคุ้ยขยะสกปรก เป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารคิดกันอยู่แล้ว ขอขอบคุณที่ทาง 
ท่านถนอมได้เสนอ เดี๋ยวจะคุยกับทางกองสาธารณสุขฯลงพ้ืนที่สำรวจว่าคนเก็บขยะมีจำนวน  
กี่ราย หารือแนวทางจะต้องเป็นระเบียบแบบไหนคุ้ยแล้วเก็บต้องกลับคืนสู่สภาพเดิม  
ให้กองสาธารณสุขฯเรียกมาคุยและกำหนดกฎเกณฑ์ 
- การจัดกิจกรรมกีฬาสนามกีฬา 44 ไร่ ส่งเสียงดังรบกวน ทางเทศบาลฯได้มีกฎกติกาอยู่ว่า
การจัดกิจกรรมได้แบบไหน การใช้เสียงต้องไปเกินเวลา 21.00 น. หลังจากเวลานั้นต้องงด
การใช้เสียง ถ้ากิจกรรมค่อนข้างใหญ่มีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะจะให้บริหารจัดการจราจร 
เดินรถทางเดียวเพ่ือไม่ให้การจราจรติดขัด ส่วนข้อดีคือทำให้เกิดรายได้ในชุมชนในการค้าขาย 
ทางกองการศึกษากำลังพัฒนาและปรับปรุงครับ 
- รถจักรยานยนต์ท่อไอเสียเสียงดัง จะประสานกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล เนื่องจาก 
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง 
- สุนัขจรจัด ตั้งแต่ผู้บริหารชุดนี้เข้ามาทำงานอย่างแรกเลยที่พยายามบริหารจัดการเรื่องสุนัข
จรจัดมาโดยตลอด ก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีอีกข้อหนึ่งเทศบาลฯไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามปรับปรุง
ตลอด และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังมองหาพ้ืนที่ที่จะนำสุนัขที่จับไว้แล้วจะนำไปไว้ที่ไหน 
เทศบาลได้ทำหนังสือเรื่องสุนัขประมาณ 20-30 ที่เขารับสุนัขจรจัด แต่ละท่ีปฏิเสธการรับ 
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 สุนัขทุกที่ เดี๋ยวจะให้กองสาธารณสุขฯทำแผนงานขึ้นมาว่าที่บริเวณไหนเหมาะสมแล้ว 
เขียนเป็นโครงการขึ้นมาเพ่ือสร้างคอกสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ เพ่ือบรรเทาปัญหา 
ในส่วนนี้ 
7. ท่านถนอมได้เปิดสอนภาษาอังกฤษ เป็นบุญกุศลวิทยาทาน เด็กบางกลุ่มไม่มีโอกาสได้เรียน 
ในนามผู้บริหารขอขอบคุณท่านถนอม มา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ  
- ข้อซักถามท่านสุมาลี ธรรมเจริญ 
- กีฬาเปตอง ทางเจ้าหน้าที่กองการศึกษาได้หารือแล้วตอนแรกจะสร้างติดกับสนามบอล  
ไม่ใช่ว่าเทศบาลฯยังไม่ได้ดำเนินการ เทศบาลฯนำดินไปลงแล้วจำนวน 2 รถ เพ่ือปรับพ้ืนที่
บริเวณนั้น ผู้รับเหมายังไม่ได้ขุดถ้าดำเนินการแล้วจะพ้นจากน้ำประมาณ 20 เซนติเมตร  
จะเป็นสนามเปตองได้ แต่ถ้าผู้ใช้สนามจะมาเล่นใกล้บริเวณใกล้เครื่องออกกำลังกายหมู่บ้าน 
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจดูว่าพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรถ้าส่วนนี้ทำเป็นสนามเปตองได้ง่าย
กว่าเหมาะสมมากกว่า ทางเราอาจจะพิจารณาแล้วให้กองการศึกษานำหินคลุกหินเกล็ดไปลง 
ปรับสนามเสร็จก็สามารถเล่นเปตองได้เลย เพราะนโยบายของผู้บริหารชุดนี้คือ ลำนารายณ์
เป็นเมืองกีฬา ลำนารายณ์เป็นเมืองที่ประชาชนห่างไกลจากโรงพยาบาล คือ การออกกำลัง
กายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- ขอแจ้งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดข้ึนนะครับ 
- งานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2567 
จะจัดแบบเดิมแต่เนื้องานจะมากขึ้น มีการจัดซุ้มจุดเช็คอินถ่ายรูปอย่างเต็มรูปแบบ 
- ห้องประชุมด้านหลังที่เกิดปัญหาผู้รับเหมาทำงานล่าช้า แต่ผู้บริหารได้คุยกับผู้รับเหมา  
ซึ่งผู้รับเหมาได้เข้ามาทำงานแล้วทางฝ่ายผู้บริหารคิดว่าน่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ไม่น่าเกิน
งานมหกรรมอาหาร อาจมีการประชุมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลฯ รุ่นที่ 3  
ห้องประชุมหลังนี้เรามองเห็นแล้วว่าน่าจะได้ใช้อาคารหลังนี้ก่อนสิ้นปี เพราะผู้รับเหมา  
ได้มุงหลังคาแล้ว จะเริ่มเทพ้ืนดำเนินการต่างๆ โต๊ะ เก้าอ้ี ทางสำนักปลัดเทศบาลได้จัดซื้อ
เรียบร้อยแล้ว พอผู้รับเหมาส่งมอบงานแล้วเราก็นำของไปวางได้เลย เครื่องเสียงต่างๆพร้อม  
ที่จะดำเนินการจัดซื้อ  
- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 กองการศึกษาได้มีกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ขอเชิญชวน
กรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน มาร่วมประดิษฐ์กระทง
ด้วยกัน และขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง  
- งานลอยกระทงวัดอุดมสันติวรรณ วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมประกวด 
แม่หม้ายเปลี่ยนเป็นเดินแบบแฟชั่น  
- งานเดิน-วิ่งโต้ลมหนาวที่ลำนารายณ์ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2567  
- เสียงตามสาย ทางเทศบาลบริหารจัดการระบบเสียงตามสายได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์   
ฝากกรรมการชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เสียงตามสายจุดไหนไม่ได้ยินหรือได้ยิน 
ไม่ชัดแจ้งมาได้ ทางเราจะมีช่างออกไปดำเนินการตรงส่วนนั้น  
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตอนนี้มีเกือบ 100 จุด และจะเพ่ิมเติมลงไปในชุมชนต่างๆ ตาม
นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำนวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาขอดูกล้องวงจรปิดคดีต่างๆ  10 ราย สามารถ
ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดได้ถึง 8 ราย ตรงส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญ และขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลที่อนุมัติโครงการต่างๆ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงข้อซักถามครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
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 - ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ 
ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลา 
มาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา    10.00     น. 

 
 

 
( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

   (นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์) 
 
 

( ลงชื่อ ) ............................................................ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
   (นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์) 

 
 

   คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว   
เมื่อวันที่  19  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2567 

 
 

( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานกรรมการ 
 (นางสุมาลี  ธรรมเจริญ) 

 
 

 ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง) 

 
 

( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
 (นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส) 

 
 

สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่   2    
เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2567 

 
 

( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
( นายไสว   สิงห์ทอง ) 

 
 


